

# Là một người con gái gai góc cũng có thể sưởi ấm cả thế gian - Bạn sẽ là cừu non hay là nữ hoàng?

[Link bài viết trên group fb:](#)

<https://www.facebook.com/groups/625230697658922/permalink/1775043136011000/>

<https://www.facebook.com/groups/reviewdaosach/permalink/1064117590696447/>

Tại một thành phố đông đúc, khi bạn đang quay cuồng với công việc thường ngày của mình. Bạn có bao giờ nghĩ rằng giữa vô số biển người mê mông, bạn chính là con cừu non ngây thơ hay là nữ hoàng của riêng mình khiến vô số người ngưỡng mộ?

Cừu non và nữ hoàng được trích trong một chương trong quyển tản văn Là một người con gái gai góc cũng có thể sưởi ấm thế gian của tác giả Hoa Nhất. Cuốn sách có nhiều phân đoạn sâu lắng và ý nghĩa, thế nhưng tôi ấn tượng nhất trong quyển tản văn này chính là câu chuyện về cô gái Hạ Mai - nhân vật chính trong chương “Cừu non và nữ hoàng”.

*“Trong thành phố này, có vô số cừu non, cũng có vô số nữ hoàng”*

Trong chúng ta có lẽ ai cũng đã từng là một con cừu non ngây thơ, luôn tin tưởng về loài người cũng như mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, chẳng phải con cừu non nào cũng có đủ bản lĩnh để lột xác trở thành nữ hoàng. Cũng không phải cô gái nào cũng có đủ bản lĩnh vực dậy chính mình sau những cú vấp ngã cuộc đời, không phải cô gái nào cũng đủ mạnh mẽ để học cách yêu thương chính mình mà không phụ thuộc vào đàn ông, vào những mối quan hệ xung quanh.

*“Thì ra, cô đã trở thành đáng vẻ mà mình từng khinh bỉ nhất vào nhiều năm trước.”*

Bất cứ ai trong chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn, sóng gió của cuộc đời, đó chính là cơ hội mà ông trời ban tặng để rèn giũa chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn, hoặc một số còn lại cứ ngày càng trượt dốc xuống đáy của xã hội đến cả bản thân cũng chán ghét chính mình. Nhân vật chính Hạ Mai trong câu chuyện này, đáng tiếc lại là trường hợp đáng tiếc còn lại.

Vào sáu năm trước, Hạ Mai đã từng là con cừu non đầy nhiệt huyết với cuộc sống này. Cô từ bỏ sự sắp xếp công việc tại vùng quê yên bình mà khăn gói đến thành phố xa hoa đông đúc để tìm cho mình cơ hội đổi đời, bước sang trang mới. Thế nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như cô vẫn nghĩ, hiện thực khốc liệt đã khiến cô nhận ra thay đổi cuộc đời của mình nào dễ dàng như vậy. Sau một thời gian dài không tìm được việc làm ưng ý, cuối cùng cô chấp nhận làm tiếp tân với mức lương không quá cao. Cô tự an ủi bản thân rằng chỉ cần cố gắng sẽ có ngày đạt được thành tựu mà cô mong muốn.

Thời gian cứ vậy trôi qua, thấm thoát đã được hai năm, Hạ Mai dần dần mất đi sự lạc quan ban đầu khi vừa bắt đầu công việc. Và cũng chính từ đây, cô mới bắt đầu trượt dài trên cuộc đời của mình. Cô trở nên ích kỷ, không còn thiết tha phấn đấu như ngày đầu tiên đến thành phố này.

*“Cô biết, người đương độ hoa thắm lá xanh là mình, đang tiêu hao tuổi xuân, lãng phí cuộc đời.”*

Có lẽ không ít bạn trẻ đồng cảm với Hạ Mai, ai lại không một lần mệt mỏi bởi hiện thực đầy khắc nghiệt của cuộc sống và chỉ muốn buông xuôi tất cả. Vốn dĩ buông xuôi theo dòng đời lúc nào chẳng dễ dàng hơn là lội ngược dòng, đối mặt với tất cả thử thách trong cuộc sống. Mặc dù việc buông xuôi bản thân là một điều dễ dàng, nhưng điều đó có khiến bạn hạnh phúc? Bạn chấp nhận bản thân vĩnh viễn là con cừu non ngây thơ để mặc cuộc đời cứ thế chà đạp bạn ư?

May mắn thay nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đã tỉnh ngộ kịp lúc, có thể cô đã có khoảng thời gian dài để bản thân trượt dài không phanh. Tuy nhiên, cô không để bản thân mình lún sâu hơn nữa. Hạ Mai quyết tâm thay đổi bản thân mình từ những điều nhỏ nhất. Cô bắt đầu rèn luyện thân thể, đọc rất nhiều sách chuyên ngành marketing và cố gắng học ngoại ngữ. Sau bốn năm, cô cuối cùng đã chạm đến vị trí Trưởng phòng, đạt được thành tựu mà cô luôn mơ ước vào sáu năm trước khi cô bắt đầu đến thành phố phồn hoa này.

Quá trình từ con cừu non ngây ngô, ngốc nghếch lột xác thành cô nữ hoàng hoàn toàn không dễ dàng, càng không phải là con đường được trải thảm hoa hồng. Sẽ có lúc chúng ta cảm thấy hoài nghi về năng lực của bản thân, hoang mang về con đường mình đã chọn liệu có đúng đắn hay không. Cũng đôi khi chúng ta bị tổn thương bởi những tác động bên ngoài, những lời nói sắc bén chĩa vào tim ta làm ta trở nên chùn bước. Thế nhưng, chỉ cần bạn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, tự nói với bản thân rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp, khó khăn rồi sẽ qua đi. Đó chính là bước đầu tiên của bạn trên hành trình từ con cừu non dần lột xác thành cô nữ hoàng người người ngưỡng mộ.

*“Bởi vì, dù bạn có xinh đẹp hay không, thế giới này cũng đang len lén yêu thương bạn. Chỉ cần bạn lau khô nước mắt, không keo kiệt nụ cười, bạn sẽ nhìn thấy thế giới này đang mở rộng tấm lòng ra với mình.”*

